

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ CHUYÊN ĐỒI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số: 14 /KH-TCT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện)

STT	Nội dung, nhiệm vụ cụ thể	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
NHÓM THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI				
1	Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của Huyện ủy về đẩy mạnh triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.	Công an huyện	Các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND huyện	Quý I/2023
2	Người đứng đầu vào cuộc kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở.	Trưởng các phòng, ban ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn		Thường xuyên
3	Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ.	Phòng Tài chính Kế hoạch	Các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn	Quý I/2023
4	Khảo sát điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai Đề án cho phù hợp	Công an huyện		Quý I/2023
DỊCH VỤ CÔNG				
5	Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.	Phòng Văn hóa và Thông tin	Công an huyện	Thường xuyên

6	<p>Rà soát dịch vụ công, cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thực hiện theo Quyết định công bố, thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết; đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư (đặc biệt là lĩnh vực tư pháp và tài nguyên môi trường) nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, giám thời gian và chi phí thực hiện.</p> <p>Nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện (<i>tại các khu chung cư, đô thị, hệ thống một cửa cấp xã...</i>).</p>	Các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn	Văn phòng UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Quý I/2023
7	<p>Quản triệt cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc 07 cách sử dụng thông tin công dân thay cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú</p>	Các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn		
8	<p>Bổ trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính...) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dung chung</p>	Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn	Phòng Tài chính Kế hoạch	Lộ trình Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022, bộ phận một cửa cấp huyện

	Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện, Bộ phận một cửa điện tử cấp xã.	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn	từ ngày 01/12/2022 và bộ phận một cửa cấp xã ngày 01/6/2023
VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI				
9	Chỉ đạo các cơ sở y tế sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Bố trí trang bị đầu đọc theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.	Trung tâm y tế huyện	Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính Kế hoạch	Thường xuyên
10	Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip (theo Công văn số 2389/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).	Các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn		Thường xuyên
11	Chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an.	Công an huyện	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Truyền thông Phòng Văn hoá Thông tin Trung tâm Y tế huyện	Thường xuyên
12	Chỉ đạo các trường học khuyến khích thực hiện thu phí không dùng tiền mặt.	Phòng Giáo dục và Đào tạo	UBND các xã, thị trấn,	Quý II/2023
13	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả		Kho Bạc Nhà nước	

	trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội,		Thường xuyên
14	Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện thu tiền nước không dùng tiền mặt.	Trung tâm dịch vụ và Môi trường đô thị	Phòng Tài chính Kế hoạch	Quý II/2023
15	Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện thu tiền vệ sinh không dùng tiền mặt.	Trung tâm dịch vụ và Môi trường đô thị	Phòng Tài chính Kế hoạch	Quý II/2023
16	Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập, khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện thanh toán viện phí, các khoản thanh toán có liên quan không dùng tiền mặt.	Trung tâm Y tế huyện	Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện	Quý II/2023
17	Tuyên truyền khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tại các Trung tâm hành chính công, Bộ phận một cửa điện tử.	Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn		Thường xuyên
18	Tuyên truyền triển khai thực hiện nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến.	Công an huyện		Thường xuyên
19	Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.	Công an huyện	UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI, DỮ LIỆU DÙNG CHUNG				
20	Triển khai số hóa hộ tịch trên nền CSDI quốc gia về dân cư (Công văn số 300/UBND-NC ngày 06 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc số hóa hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu	Phòng Tư pháp	Công an huyện	Tháng 3/2023

	quốc gia về dân cư			
21	Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em; cập nhật danh sách, phối hợp xác minh thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội	Công an huyện, UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên
22	Hoàn thành kết nối, chia sẻ CSDL đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Phòng Văn hóa thông tin, Công an huyện	Thường xuyên
ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN				
23	Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về An toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là An toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị.	Phòng Văn hóa - Thông tin	Công an huyện, Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn	Quý I/2023
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN				
24	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led...). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập và hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công.	Phòng Văn hóa - Thông tin	Các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND huyện	Thường xuyên
25	Xây dựng và gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để người dân, doanh nghiệp nắm được 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm	Phòng Văn hóa - Thông tin	Các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND huyện	Thường xuyên

	trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.			
--	--	--	--	--